
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 /2561  ครั้งที่ 1 

วันที่   15   สิงหาคม    2561   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก 

  ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสะเปญ  ทองสุขโข ประธานสภาเทศบาล สะเปญ  ทองสุขโข 
2. นายหนูพิน  พลดอน สมาชิกสภาเทศบาล หนูพิน  พลดอน 
3 นายบรรเลง  ภูทัด สมาชิกสภาเทศบาล บรรเลง  ภูทัด 
4 นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดวงภักดี 
5 นางวันเพ็ญ   แก่นท้าว สมาชิกสภาเทศบาล วันเพ็ญ   แก่นท้าว 
6 นายเด็ด   จันทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
7 นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์  เประกันยา 
8 นายประสิทธิ   ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิ   ธรรมฤทธิ์ 
9 นายสมบัติ  ศรีขยัน สมาชิกสภาเทศบาล สมบัติ  ศรีขยัน 

10 นายวันชัย  หล้าคอม สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย  หล้าคอม 
11 นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี  โพธิ์ทิพย์ 
12 นางจิตรา  ศรีสร้างคอม สมาชิกสภาเทศบาล จิตรา  ศรีสร้างคอม 

 
      ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่ม ี

     ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์ นายก ทต ชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์ 
2 นายทองคูณ  แสนเทพ รองนายก ทต. ทองคูณ  แสนเทพ 
3 นายหลัด  สุมาลี รองนายก ทต. หลัด  สุมาลี 
4 นายค ามา้ย  จนัทะปัญญา เลขานุการนายก ค าม้าย จนัทะปัญญา 
5 นางชนิตา สอนบุญมี ปลัด ทต. ชนิตา สอนบุญมี 
6 นายอุบล   กิคอม รองปลัด อุบล   กิคอม 
7 นางสาวจีรนันท์  ทองทัน หัวหน้ากองคลัง จิรนันท์  ทองทัน 
8 นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด จารุวรรณ เปรินทร์ 
9 นายรังษี  ขิระทาน ที่ปรึกษานายก รังษ ีขิระทาน 

10 นายสุระศักดิ์  ธีระสาร ผอ.กองช่าง สุระศักดิ์  ธีระสาร 
11 นายสมดี  มูลละคอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 สมดี  มูลละคอน 
12 นายปาน วันทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ปาน วันทอง 
13 นายวิบูลย์   สงวนศิลป ์ ครู รร.ดอนเดื่อ วิบูลย์   สงวนศิลป ์
14 นายบุญเชิด หนูทอง  ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บุญเชิด หนูทอง 
15 นายทองแดง  โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ทองแดง  โพธิ์ทิพย์ 
16 นายสมควร  ยวดทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 สมควร  ยวดทอง 
17 นายอ านาจ  ภูสุโคตร สารวัตรก านัน อ านาจ  ภูสุโคตร 
18 นายใหม่  สุทธิสน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ใหม่  สุทธิสน 



-2- 
 

19 นายบุญชัย  ฝ้ายขาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บุญชัย  ฝ้ายขาว 
20 นายสมควร  โพธิ์ทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านาน้ าชุ่ม สมควร  โพธิ์ทิพย์ 
21 นายสงกรานต์  ศรศิลป์ ผอ.รร. บ้านดอนบาก สงกรานต์  ศรศิลป์ 
22 ดร.ไพบูลย์  หว่างเค็ง ผอ.รร.โคกโพธิ์วิทยา ไพบูลย์  หว่างเค็ง 
23 น.ส.ปราณี  ช่วยนา ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ปราณี  ช่วยนา 
24 นายสุวิทย์  บุญญะรัง ประธานประชาคม ม.1 สุวิทย์  บุญญะรัง 
25 นางล้วน  นาดอน ประชาคม ม.2 ล้วน  นาดอน 

 

   -เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2561 รายงานจ านวนสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 12 คน 
    พร้อมเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  1. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เทศบาลต าบลบ้านโคกได้จัดเป็นวันแม่แห่งชาติ   
ประธานสภา   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
    พระมหากษัตริย์ 
    2. สมาชิกสภาเทศบาล เราก็ด ารงต าแหน่งรักษาการ ตามค าสั่ง คสช.ก็อยากให้ 
    ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ต่ออย่างเต็มความสามารถ ตามอ านาจหน้าที่ของเรา 
    3. ทางเทศบาลก็ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารขยะที่เทศบาลปากแพรก  
    จังหวัดกาญจนบุรี อยากให้ทุกท่านได้น าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิด 
    ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ต าบลเราต่อไป 
        
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรเลง  ภูทัด  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ด าเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
เลขานุการสภาฯ   ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561  สรุปรายงานการประชุม 
    ที่ผ่านมา ได้สรุปเป็นวาระๆไป  ทั้งนี้ในการตรวจสอบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ 
ประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ   เชิญครับ  

 

นายชัยวัฒน์  เประกันยา  ขอแก้ไขต าแหน่งนายอุบล กิคอม จากปลัดเทศบาล เป็นรองปลัดเทศบาล ครับ 
สมาชิกสภา ทต.เขตท่ี1 

นายสะเปญ ทองสุขโข  เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมอีกแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากรุณายกมือครับ 
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มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จ านวน      ๑1      เสียง  
    - ไม่รับรอง     จ านวน        -        เสียง 
    - งดออกเสียง   จ านวน        1       เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

                -   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ   
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้บริหารแถลงหลักการและเหตุผล ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก บัดนี้ ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น    
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบ  ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้ 
  

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      จ านวน   ๓5,699,318.01             บาท 
 1.1.2 เงินสะสม              จ านวน   16,154,896.04           บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม            จ านวน   10,119,359.14             บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      จ านวน  2 โครงการ รวม 320,000    บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน         จ านวน 28 โครงการ รวม 181,325   บาท 
 

    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง             จ านวน         -           บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  ประกอบด้วย            จ านวน  34,634,610,36           บาท 
 หมวดภาษีอากร                จ านวน      131,347      บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             จ านวน      140,061.53       บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               จ านวน      118,339.58     บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            จ านวน           -           บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               จ านวน        12,650                 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน               จ านวน  -        บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร               จ านวน    14,472,310.23          บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               จ านวน    19,759,902              บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ านวน            -                  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    ประกอบด้วย      จ านวน    24,438,176.90     บาท   
 งบกลาง            จ านวน   8,154,565.40        บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    จ านวน   8,809,496             บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                      จ านวน   4,101,420,50        บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      จ านวน     850,695              บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        จ านวน         -                      บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       จ านวน   2,522,000             บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน           -                  บาท 
    (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม          จ านวน   837,800              บาท 
    (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                                   จ านวน   ....……-……              บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ.....-...... กจิการ...-...........       จ านวน     ....……-………….       บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…...….บาท  รายจ่ายจริง .…. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ        จ านวน   ....……-………….          บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล         จ านวน   ....……-………….          บาท
  ก าไรสุทธิ              จ านวน   ....……-………….          บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ......................-........................     จ านวน   ....……-………….          บาท 

       ทรัพย์จ าน า                                                              จ านวน   ....……-………….         บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

อ าเภอสร้างคอม    จังหวัดอุดรธาน ี
 

2.1 รายรับ 
 

   

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 

รายได้จัดเก็บเอง       

    หมวดภาษีอากร 246,164 195,000 140,000 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 96,239.60 34,100 89,300 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 252,223 110,000 - 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,737 15,000 - 

    หมวดรายได้จากทุน - - - 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 650,363.80 357,100 229,300 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 18,031,475.39 19,494,800 20,206,660 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,031,475.39 19,494,800 20,206,660 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,309,206 23,418,400 23,520,400 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,309,206 23,418,400 23,520,400 

รวม 39,991,045.22 43,270,300 43,956,360 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 9,518,613.54 11,365,000 11,068,900 
    งบบุคลากร 11,225,935 13,590,200 14,399,600 
    งบด าเนินงาน 6,790,012.57 11,038,500 10,858,660 
    งบลงทุน 5,499,580.50 4,389,600 4,397,200 
    งบรายจ่ายอื่น 10,000 15,000 15,000 
    งบเงินอุดหนุน 2,582,000 2,872,000 3,217,000 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,626,141.61 43,270,300 43,956,360 

รวม 35,626,141.61 43,270,300 43,956,360 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 

อ าเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธาน ี

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   
 

รวมยอด   43,956,360 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

   ด้าน ยอดรวม บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป     
    แผนงานบริหารทั่วไป 14,019,800 บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,617,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
    แผนงานการศึกษา 9,783,960 บาท 
    แผนงานสาธารณสุข 405,000 บาท 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 438,500 บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,414,400 บาท 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 431,800 บาท 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 527,000 บาท 
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ด้าน ยอดรวม บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ   

    แผนงานการเกษตร 250,000 บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
    แผนงานงบกลาง 11,068,900 บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,956,360 บาท 

 

 
                         เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔62  เพ่ือ
สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

      นายชัยสิทธิ ์ ประสิทธ์ -(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     นายกเทศมนตรี  ได้จัดท าขึ้น  เป็น 3 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย 
    ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
    ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  รายละเอียดประกอบแผนงาน 
    โครงการต่าง ๆผมขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้อ่านแผนงานโครงการ 
    ที่ได้ตั้งเอาไว้ในร่างเทศบัญญัติ ฯ และมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงระเบียบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมร่างเทศบัญญัติต่อที่ประชุมต่อไป  

    นายสะเปญ ทองสุขโข  -ขอเชิญปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายก่อนเลยครับ  
    ประธานสภาฯ  

    นางชนิตา  สอนบุญมี  -ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุม ดังนี้  
    ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543   
    หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
     ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้า 
    หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายการ 
    การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ 
    คณะผู้บริหารท้องถิ่นเม่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าป ี
    แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
    ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติ 
    ร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ   ประกอบกับ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
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        ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อ 
        บัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  
        ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน 
        ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมในวาระแรกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แล้วนั้น และในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ 
        แถลงหลักการและเหตุผล ต่อที่ประชุมสภาแล้ว ล าดับต่อไปก็ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดได้อ่าน 
        แผนงาน/โครงการฯต่างๆของทุกส่วนทุกกองให้ทุกท่านเพ่ือเป็นการทบทวนจากที่ท่านได้ศึกษามาล่วงหน้าแล้ว   
        ดังนั้นจึง ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

         นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีปลัดเทศบาลได้อธิบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านไปแล้วทุกท่านคงเข้าใจดี 
         ประธานสภาฯ แล้ว ก่อนจะให้หัวหน้าส านักปลัดอ่านรายละเอียดแต่ละแผนงาน และให้สมาขิกได้

อภิปราย ขอพักเบรก 5 นาที  
         พักเบรก  5  นาที 
     เริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 นาฬิกา. 

         นายสะเปญ ทองสุขโข ตอนนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เชิญหัวหน้าส านักปลัดอ่านรายละเอียด แผนงาน/ 
         ประธานสภาฯ โครงการฯ เริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป เชิญครับ 

         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านแผนงาน/โครงการ ด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี 3 แผนงาน 
         หัวหน้าส านักปลัด  ดังนี้         
 1.แผนงานบริหารทั่วไป  

2.แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ  
3.แผนงานบริหารงานการคลัง   
ดิฉันก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 
 

         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดด้านบริหารงานทั่วไป ครบทุกแผนงานแล้ว 
         ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญอภิปรายครับ 
 

         นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ในแผนงานบริหารทั่วไปผมมีข้อสงสัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง  
         สมาชิกสภา เขตที่1 ในรายละเอียดมี เลือกตั้ง สส.สว.ด้วย ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเก่ียวกับท้องถิ่นเรา 
 เป็นผู้รับผิดชอบหรือเปล่าครับ  
 

         นายบรรเลง ภูทัด งบซ่อมแซมผมก็เห็นตั้งอยู่ใน กองคลัง และส านักปลัด ผมว่ามันจะเป็นงบซ้ าซ้อนกัน 
         สมาชิกสภา เขตที่2 หรือเปล่า 

         นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ -ตอบท่านประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ การเลือกตั้งเราได้รับหนังสือจากมหาดไทยในการตั้ง 
         นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายในการเลือกตั้ง ในรายละเอียดก็รายงานในภาพรวม ว่ามีการ

เลือกตั้งอะไรบ้าง ซึ่งไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าไว้ได้ว่าจะให้มีการเลือกตั้ง
ตอนไหนเพ่ือกันข้อผิดพลาดหากได้รับนโยบายจากส่วนกลางให้ใช้งบประมาณจาก
ท้องถิ่นในการจัดการเลือกตั้ง จึงต้องตั้งงบประมาณไว้ หากในปีงบประมาณนั้นไม่มีการ
เลือกตั้ง เรายังสามารถโอนงบประมาณไปแก้ไขปัญหาอ่ืนได้เช่นเดิมครับ 

 -ตอบท่านบรรเลง ภูทัด ครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบของกอง/ส่วนแยกออกจาก
กันงบประมาณในการซ่อมแซม ดูแลรักษาก็ต้องมีของแต่ละกองดูแล เพ่ือให้การบริหาร
จัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกต่อการด าเนินงาน ครับ 
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        นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ ตั้งไว้ 70,000 บาท ในรายละเอียดมีที่นอนด้วยไม่ 
        สมาชิกสภา เขตที่ 1  ทราบว่าไปใช้ในส่วนไหนอย่างไรครับตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปหรือไม่ ครับ 
 
        นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -ตอบท่านประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ วัสดุงานบ้านงานครัว ในแต่ละปี เรามีการเบิกจ่าย 
        นายกเทศมนตรี ประมาณเท่านี้ ส าหรับรายการที่นอน เป็นการแจงรายละเอียดให้ครบถ้วน แต่เรายังไม่

เคยได้จัดซื้อ ส่วนมากแล้วจะจัดซื้อน้ ายาถูพ้ืน ไม้ถูพ้ืน แก้วน้ า แก้วกาแฟ เป็นต้น 
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้หัวหน้าส านักปลัด  
         ประธานสภาฯ อ่านแผนงานต่อไปได้ครับ 
            

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดังนี้ 
         หัวหน้าส านักปลัด 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 2.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ 
  
         นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ 1.ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ผมอยากทราบว่าจ าเป็นต้องตัดทุกปีหรือไม่ถึงได้ตั้งไว้ทุกปี  
         สมาชิกสภา เขตที่1 ชุดเดิมที่ตัดไว้ก็น่าจะใช้ได้ 
 2.กล้องวงจรปิด ตั้งงบประมาณ ไว้ 200,000 บาท สเปคอย่างไรไม่เห็นมีรายละเอียด 
           
          นายชัยสิทธิ ์ ประสิทธิ์ -ตอบท่านประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ ตามระเบียบการจัดหาชุดปฏิบัติงานของ อปพร.ไม่เกินปี 
          นายกเทศมนตรี ละ 2 ชุด แต่ละปีเรามีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถตัดให้ครบทุกราย จ าเป็นต้อง

ทยอยตัดไปแต่ละปี ชุด อปพร.ก็ประกอบไปด้วยเสื้อนอก เสื้อใน กางเกง รองเท้า หมวก 
และเข็มขัด ไม่เกินชุดละ 2 พันบาทครับ 

 -กล้อง cctv  กล้องที่ตั้งไว้สเปคตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่กระทรวง ict ก าหนดแล้ว 
หากกล้องไม่ได้มาตรฐานจะไม่สามารถจัดซื้อได้  

         นายสะเปญ ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการรักษาความสงบภายในอีกหรือไม่ 
         ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอให้หัวหน้าส านักปลัด อ่านแผนงานต่อไปได้ครับ 
           
  แผนงานสาธารณสุข  
  

         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานสาธารณสุข ดังนี้ 
         หัวหน้าส านักปลัด 1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ 
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         นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
         สมาชิกสภา เขตที่ 1 จ านวน 220,000 บาท ไม่ทราบว่างบประมาณนี้จะถัวเฉลี่ยให้หมู่บ้านเล็กใหญ่  
 หรือเป็นหมู่บ้านละ 20,000 บาท ถ้วนเลย ครับ 

         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ โครงการนี้เป็นโครงการตามพระราชด าริที่มีหนังสือสั่งการมาให้ตั้งงบประมาณไว้  
         นายกเทศมนตรี โดยให้อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท ไม่ต้องถัวเฉลี่ยหมู่บ้านน้อย ใหญ่ ครับ 
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
         ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้หัวหน้าส านักปลัด อ่านแผนงานต่อไปได้ครับ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสรา้งความเขม็แข็งของชุมชน 

         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ ต่อไปแผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เพราะเป็น 
         หัวหน้าส านักปลัด แผนงานต่อเนื่อง ดังนี้ 
     1.งานบริหารเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ หากไม่มีใครอภิปรายขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอ่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 
         

 แผนงานการเกษตร 
         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการเกษตร ดังนี้ 
         หัวหน้าส านักปลัด 1.งานสงเสริมการเกษตร 
 2.งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ หากไม่มีใครอภิปรายขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอ่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานการศึกษา 
         นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานการศึกษา 
         หัวหน้าส านักปลัด  ดังนี้ 
 1.งานกีฬาและนันทนาการ 
 2.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 4.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ 
 
         นายใหม่ สุทธิสน ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก  เสนอผ่านคณะกรรมการ 
         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่.3  สถานศึกษาแล้วไม่เห็นมีในเทศบัญญัติ 
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         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ แผนการปรับปรุงซ่อมแซมมีทุกศูนย์ และในปีงบประมาณ 2561 ก็ตั้งไว้อยู่ 
         นายกเทศมนตรี และอยู่ในระหว่างการด าเนินงานซ่อมแซมอยู่ ครับ 
 
         นายสมควร  โพธิ์ทิพย์ 1.งบอุดหนุนส่วนราชการอยากสอบทางเทศบาลว่าเอาเกณฑ์ตัวไหนมาจัดสรร 
         ผอ.รร.บ้านนาน้ าชุ่ม งบประมาณว่าโรงเรียนนี้ได้งบประมาณ 20,000 บาท โรงเรียนนี้ ได้ 15,000 บาท 
 หากใช้เกณฑ์จ านวนนักเรียนผมเห็นว่าโรงเรียนนาน้ าชุ่มนักเรียนมากที่สุดในต าบล 

อยากให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
 2.งบอุดหนุนอาหารกลางวันอยากให้ทางเทศบาลเร่งด าเนินการให้ทันห้วงเปิดเรียนให้

ด้วยทางโรงเรียนได้หาแหล่งเงินมาด าเนินการรอช่วงที่รอเงินอุดหนุนจากเทศบาล  
 อยากให้เร่งจัดสรรให้ทันเวลาด้วยครับ 

         นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ ผมก็ติดใจงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนเช่นกันครับบางโรงเรียนได้ 20,000 ไม่เท่ากัน 
         สมาชิกสภา เขตที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อเป็นโรงเรียนในพระราชด าริมีโครงการเพ่ือเป็นอาหารกลางวัน   

ถ้าจะบูรณาการงานช่วยเหลือกัน ก็อยากให้หาวิธีเบิกจ่าย ไม่อยากให้เสียโอกาสอยาก 
 ให้น างบประมาณไปด าเนินการอย่างทั่วถึงครับ 
 
         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -เงินอุดหนุนที่ทางโรงเรียนได้สอบถามมาคือทางเทศบาลมีความตั้งใจจะตั้งไว้ให้ 
         นายกเทศมนตรี เมื่อก่อนเกณฑ์การอุดหนุนต้องขอผ่านคณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัดก่อน

จึงจะสามารถอุดหนุนได้ ปัจจุบันไม่ต้องขอคณะกรรมการฯแล้ว แต่ต้องคีย์ข้อมูล 
 ลงในระบบเราจึงไม่สามารถที่จะอุดหนุนให้ได้ ในส่วนที่สอบถามว่าเอาเกณฑ์ตัวไหนมา

วัดในการจัดงบประมาณให้แต่ละโรงเรียน คือทางโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 
 เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติ จึงได้งบประมาณเพ่ิมอีก 5,000 บาท  
 เป็น 20,000 บาท ในส่วนของงบอุดหนุนอาหารกลางวัน รายจ่ายประจ าเราต้องรอ

ยอดของทางโรงเรียนคือตัดยอด วันที่ 10 มิถุนายน จึงจะสามารถน ามาด าเนินการให้ได้  
 
         นายสมควร โพธิ์ทิพย์ ปีงบประมาณ กับปีการศึกษาต่างกัน ยอดนักเรียนจะมี 2 ครั้งที่รายงาน  
         ผอ.รร.บ้านนาน้ าชุ่ม คือวันที่ 10 พ.ย. และ วันที่ 10 มิ.ย. ผมจึงอยากให้น ายอดวันที่ 10 พ.ย. มาคิดก่อน 
 พอรายงานยอดวันที่ 10 มิ.ย. อาจจะมียอดนักเรียนเพิ่มข้ึนมาไม่กี่หัว แล้วค่อยอุดหนุน

เพ่ิม 

        นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการ 
        นายกเทศมนตรี อุดหนุนเชิญครับ 

         นางสาวจิระนันท์ ทองทัน ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน คืออันดับแรกทางหน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนต้องท า 
         ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการเพื่อขอรับเงินเข้ามาก่อนเพ่ือที่จะน าเข้าในเทศบัญญัติฯ เว้นแต่โครงการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันไม่ต้องท าโครงการเข้ามา เมื่อปี 2561 ทางโรงเรียนได้ท า
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน จึงน ามาตั้งงบประมาณให้ในปีนี้ ทางเทศบาลก็ต้องรอยอด
นักเรียนมาเท่าไร ถ้าหนังสือมาเราก็ด าเนินการให้ทันที โดยที่ทางหน่วยงานต้องรายงาน
ผลการด าเนินการที่ขอรับเงินอุดหนุนของปีที่แล้วเข้ามาก่อนจึงจะขอรับเงินอุดหนุนในปี
ถัดไปได้ค่ะ 
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         นายบุญเชิด หนูทอง งบอุดหนุนที่ว่าใช่งบตัวเดียวกันกับที่ผมเคยขออุดหนุนกีฬาหรือไม่ครับ 
         ผู้ใหญ่บ้าน ม.11  

         นางชนิตา สอนบุญมี ไม่ใช่ค่ะงบที่ท่านผู้ใหญ่ว่าเป็นงบประมาณของ กองทุน สปสช.ค่ะ 
         ปลัดเทศบาล 

          นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามแผนงานนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอ่าน 
          ประธานสภา รายละเอียดแผนงานต่อไปครับ     

  แผนเคหะชุมชน  
         นางสาวจารุวรรณ เปรินท์ อ่านรายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้ 
         หัวหน้าส านักปลัด 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 2.งานไฟฟ้าถนน 
 3.งานก าจัดขยะและมูลฝอย 
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ 
 
         นายบรรเลง ภูทัด ห้องน้ าบริการประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านโคก จ านวน 5 ห้อง   
         สมาชิกสภา เขตที่ 2 เท่าท่ีดูใบ ปร.4 ปร.5 ผมเห็นว่ามีเสา 3 ต้น ไม่ทราบว่าสร้างแบบผิดหรือไม่ 
 หากจะสร้างผมเห็นด้วย ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยให้น่าใช้งานครับ 
 
         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  เสา 3 ต้นที่เห็นเป็นการต่อเติมในอาคารสถานที่ท างานเนื่องจาก สถานที่ท างาน 
         นายกเทศมนตรี คับแคบจึงขยายออกเพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่และงานที่จะเพ่ิมข้ึนครับ 
  
         นายใหม่ สุทธิสน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบาก-โคกสว่าง  ได้แค่ 90 เมตร  
         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และได้งบประมาณน้อยผมอยากให้พิจารณาเพ่ิมให้ใหม่ เพราะเส้นทางนี้ 2 หมู่บ้านใช้

ถนนเส้นนี้ร่วมกัน ครับ  
 
        นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -บ้านดอนบาก ม.3/11 อยากเรียนให้ทราบว่าเราต้องมีการเกลี่ยงบประมาณให้ในแต่ 
        นายกเทศมนตรี ละหมู่บ้านในส่วนของบ้านดอนบากทั้ง 2 หมู่ นั้น เทศบาลจะได้โอนงบประมาณให้ในปี 

2561 ซึ่งจะด าเนินการในเร็ววันนี้ครับ  

         นายบุญชัย ฝ้ายขาว ผมมีข้อสงสัยกล้องวงจรปิด ไม่เห็นมีรายละเอียดว่าจะซื้อแบบไหน 
         ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
 
         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ ผมได้เรียนเบื้องต้นแล้วกล้องวงจรปิด cctv สเปคตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT  
         นายกเทศมนตรี หากไมผ่่านกระทรวง ict  จะไม่สามารถจัดซื้อได้เลย ผมก็มีแนวความคิดส่วนตัวนะว่า 

เราจะเช่ากล้องวงจรปิดได้ไหมคือจ้างเหมาบริษัทให้มาดูแลกล้อง หากกล้องช ารุด
เสียหายอย่างไรเขาจะได้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ทันที ไม่ต้องมากังวลหากเกิดเหตุ แล้วกล้อง
เสีย อยากฝากปลัดไว้ลองศึกษาดูนะครับว่าสามารถด าเนินการได้แบบนี้หรือไม่ 
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          นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามแผนงานนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอ่าน 
          ประธานสภาฯ รายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 

แผนงานงบกลาง 
          นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานงบกลางดังนี้ 
          หัวหน้าส านักปลัด  1.งบกลาง  
  2.งบส ารองจ่าย  
  3.รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข หัวหน้าส านักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
         ประธานสภาฯ หากไม่มีใครอภิปรายผมจะขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  
 เราก็ได้ด าเนินการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ขั้นรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบผมจะขอมติจากสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   กรุณายกมือขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม  -เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน      ๑1      เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน       -        เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน       ๑      เสียง 

 
         นายสะเปญ ทองสุขโข เวลาก็ได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญพัก 
         ประธานสภาฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และช่วงเวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง 
 ประชุมต่อโดยพร้อมเพียงกัน 

พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

 

    4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

         นายสะเปญ ทองสุขโข -ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
         ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมทราบด้วย ครับ     

         นางชนิตา  สอนบุญมี       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวด 8  
         ปลัดเทศบาล  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  
    สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
    เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา 

ท้องถิ่น(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  และข้อ ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับ 
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
 กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
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การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงอยากสอบถามความเห็นต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวนเท่าใด และจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแปรญัตติ อย่างไร  เชิญทาง
ประธานสภาหารือ ที่ประชุม คะ 

 
         นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเบื้องต้นแล้วขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อ 
         ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 
         นายวันเพ็ญ แก่นท้าว ผมขอเสนอว่าควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ จ านวน ๕  ท่าน   
         สมาชิกสภา เขต 1 

         นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ ผมเห็นว่าเห็นควรเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ครับ 
         สมาชิกสภา เขตที่ 1 

         นายสะเปญ ทองสุขโข ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม กรุณายกมือครับ 
         ประธานสภา 

         มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม    จ านวน  6  เสียง 
  -เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่   จ านวน  5 เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง 
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 5 ท่าน ชุดเดิมเพ่ือให้เป็นตามระเบียบ  
         ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมผู้รับรองครับ 
   
         นายชัยวัฒน ์เประกันยา ผมขอเสนอคุณประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
         สมาชิกสภา เขต 1  
 
         นายสะเปญ ทองสุขโข ขอให้มีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ  
         ประธานสภาฯ   
 
         นายเด็ด จันทะปัญญา  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต 2 
 
         คุณมนตรี โพธิ์ทิพย์ ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต ๑ 
  
         นางวันเพ็ญ แก่นท้าว   ดิฉันขอเสนอคุณสมศักดิ์ ดวงภักดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
         สมาชิกสภา เขต ๑  
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         นายชัยวัฒน ์เประกันยา ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต ๑ 
 

         นางจิตรา ศรีสร้างคอม   ดิฉันขอรับรองคนที่  ๒  คะ 
         สมาชิกสภา เขต ๑ 
 

         นายหนูพิน พลดอน ผมขอเสนอคุณบรรเลง ภูทัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
         รองประธานสภาฯ   
 

         นายวันชัย หล้าคอม  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต 2 
 

         นายสมบัติ ศรีขยัน   ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต 2 
  

         นายสมศักดิ์ ดวงภักดี ผมขอเสนอคุณหนูพิน พลดอน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 
         สมาชิกสภา เขต 1  
  

         นายเด็ด จันทะปัญญา ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต 2 
 

         นายมนตรี โพธิ์ทิพย์ ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
         สมาชิกสภา เขต 1 
  

         นายสมบัติ ศรีขยัน  ผมขอเสนอคุณชัยวัฒน์ เประกันยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
         สมาชิกสภา เขต 2  
 

         นายวันชัย หล้าคอม  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ  
         สมาชิกสภา เขต 2  
 

         นายหนูพิน  พลดอน ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
         รองประธานสภา 
 

         นายสะเปญ ทองสุขโข ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ  5 ท่าน โดยให้แต่งตั้งกันเองว่าจะแต่งตั้งให้ใครเป็น 
         ประธานสภาฯ   ประธาน  เป็นเลขาฯ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมาย เพ่ิมเติม 
   

         นางชนิตา  สอนบุญมี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
         ปลัดเทศบาล  ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ 
  ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
  แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
  รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
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ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภา 

  ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน 
  หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
  นั้นเป็นประการใด   
  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ 
  ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน 
  ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   
  -ขอเชิญท่านประธานหารือว่าจะก าหนดวันแปรญัตติ  วัน เวลา สถานที่ ไหนอย่างไร  
  ในทีป่ระชุมไดเ้ลยค่ะ 
       
         นางจิตรา  ศรีสร้างคอม ดิฉันขอเสนอให้ก าหนดยื่นแปรญัตติในวันที่ 17 /20/ 22 สิงหาคม 2561  
         สมาชิกสภา เขต 1 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยใช้สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลต าบลบ้านโคก เป็น

สถานที่รับค าแปรฯ  ค่ะ 

         นายสะเปญ ทองสุขโข สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
         ประธานสภาฯ 

         มติที่ประชุม  ก าหนดให้สมาชิกสามารถยื่นแบบแปรญัตติได้วันที่ 17/20/22 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

         นายบรรเลง ภูทัด  ผมขอเสนอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 ท่าน ได้มาประชุม 
         เลขานุการสภา  เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ แปรญัตติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  
    และเตรียมความพร้อมที่จะรับค าแปรจากสมาชิกสภา ในวันที่ 17/20/22  
    สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล แห่งนี้ครับ 

         นายสะเปญ ทองสุขโข สอบถามคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีเป็นอย่างอ่ืน 
         ประธานสภา  ขอให้สมาชิกสภาผู้ที่จะแปรญัตติศึกษารายละเอียด และมายื่นญัตติตามวันและเวลาที่ 
    ก าหนดด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้พิจารณารับ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) พร้อม ทั้งได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยไปแล้ว ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญพัก
เบรก 10 นาที ครับ  
พักเบรก10 นาท ี

    -เร่ิมประชุมต่อ เวลา 15.20 น. 

         ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

 

         นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ โครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2561 ที่ทางสภาฯได้มีมติเห็นชอบไปแล้วไม่ทราบว่า  
         สมาชิกสภา เขตที่ 1 ด าเนินการได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว มีคุณภาพหรือเปล่าผมเกรงว่าโครงการจะตกหล่นอีก
    เช่น โครงการเมรุเผาศพ ม.10 ไม่ทราบด าเนินการก่ีเปอร์เซนต์แล้ว 
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         นายบรรเลง ภูทัด     ผมขอหารือเรื่องถังขยะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเรื่องหมาไปคุ้ยเขี่ยถังขยะ 
         เลขานุการสภาฯ   ท าให้ดูไมส่วยงามและสกปรกมาก  
 

         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -เทศบัญญัติ ปี 2561 เราด าเนินการมาหลายโครงการจะครบแล้ว  
         นายกเทศมนตรี  ส่วนเมรุเผาศพ ม.10 ระเบียบใหม่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลนนั้น 

ซึ่งเมรุเผาศพเป็นโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีวิศวกรรับรองพอดีจึงยังไม่สามารถ
 ด าเนินการได้ต้องสรรหาวิศวกรก่อนมารับรองก่อน หากท่านใดมีวิศวกรผมยินดีรับเพ่ือ
 จะได้รับรองและจะได้ด าเนินการทันที 

-ส่วนของถังขยะ เราก็ได้ด าเนินการจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดแล้วแต่บางบ้าน
 เท่าท่ีผมเห็นมา ก็เอาฝาปิดออกท าให้สุนัขสามารถคุ้ยเขี่ยขยะได้ เนื่องจาก เรามีรถเก็บ
 ขยะแค่คันเดี่ยวและต้องเวียนไปทุกบ้านท าให้บางหมู่บ้านกว่าวนกลับมาเก็บท าให้ขยะมี
 เยอะ และไม่ปิดฝา จึงท าให้สุนัขเข่ียได้ง่ายจึงอยากให้ผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
 ได้เอาฝาปิดขยะให้มิดชิด เพ่ือเป็นการแก้ไขเบื้องต้น 

 

         นายมนตรี โพธิ์ทิพย์ -งบประมาณในเทศบัญญัติปี 61  โครงการว่างท่อระบายน้ ากลม และโครงการ  
         สมาชิกสภา เขตที่  1 ถนนลาดยางเสริมผิวจราจร บ้านโพธิ์ ไม่ทราบว่ามีผู้รับเหมาหรือยัง   

-แจ้งถนนทุกเส้นช่วงนี้หน้าฝนท าให้ถนนช ารุดมากโดยเฉพาะเส้นบ้านโพธิ์ –นาสีนวล 
ช ารุดมาเพราะไม่ได้ใส่ท่อฝากผู้บริหารเตรียมแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

         นายวันชัย หล้าคอม -ถนนนาน้ าชุ่มไปกุดกุง ตอนนี้เดินทางไปมาล าบากแล้วฝากผู้บริหารเร่งด าเนินการ 
         สมาชิกสภา เขตที่ 2 ให้ด้วย 
    -ถังขยะ 2 ครัวเรือนต่อ 1 ถัง ผมได้สอบถามแล้วชาวบ้านไม่เห็นด้วยขอเป็น 
    ครัวเรือนละ 1 ถัง เหมือนเดิม ครับ 

         นายบุญชัย ฝ้ายขาว -ถนนทางไปบ้านยวดในเขตของต าบลบ้านโคกไม่ทราบว่าจะด าเนินการให้เมื่อไร 
         ผู้ใหญ่บ้าน ม.4   -โครงการคัดแยกขยะไม่ทราบว่าจะด าเนินซื้อขยะตอนไหนครับ 
 

         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -ตอบท่านมนตรี โพธิ์ทิพย์ โครงการที่ท่านได้สอบถามมาคือทุกโครงการเป็นการ 
         นายกเทศมนตรี  สอบราคาถ้าโครงการไหนสอบราคามักจะมีปัญหาเรื่องผู้รับจ้างมีการฟันราคาลงเยอะ
    แล้วด าเนินการช้า เป็นปัญหามาตลอด ในส่วนของถนนลาดยางเสริมผิวจราจร  
    วันที่ 21 สิงหาคม นี้ จะด าเนินการการประชุมโอนงบประมาณไปเพ่ิมแล้วจะ 
    ด าเนินการให้ครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ท าสัญญา 
    - ตอบท่านบุญชัย ฝ้ายขาว เทศบาลได้ใช้งบประมาณหมดแล้ว เราจะโอน 
    งบประมาณเงินทีเ่หลือไปด าเนินการซ่อมแซมครับ 
    - ตอบท่านวันชัย หล้าคอม ผู้รับจ้างก็ทราบแล้วแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
    เนื่องจากติดฝนหากฝนหยุดเมื่อไหร่คงจะด าเนินการทันทีส่วนการรับซื้อขยะคงจะ 
    ด าเนินการที่ ม.4/9 น าร่องก่อนเร็วๆนี้ครับ 
     

         นายสมศักดิ์ ดวงภักดี โครงการเสริมผิวจราจร บ้านดอนบาก-โคกสว่าง ปี 61 ไม่ทราบว่ามีผู้รับจ้างหรือยัง 
         สมาชิกสภา เขตที่ 1 
 

         นายบุญเชิด หนูทอง ไม่ทราบว่างบประมาณยังพอมีเหลืออยู่หรือไม่อยากให้โอนมาสนับสนุนโครงการท าดี   
         ผู้ใหญ่บ้าน ม.11  ด้วยหัวใจด้วยครับ 
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         นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -ตอบท่านสมศักดิ์ ดวงกักดี ถนนลูกรังยังด าเนินการไม่ได้เลยครับเพราะต้องรอให้ 
         นายกเทศมนตรี  หมดหน้าฝนก่อนแต่รับรองว่าโครงการไม่หลุดแน่นอน 
    -ตอบท่านบุญเชิด หนูทอง ขอดูว่ามีงบประมาณว่าเหลือหรือไม่นะครับ 
 
         นายค าม้าย จันทะปัญญา แจ้งประชาสัมพันธ์ พรุ่งนี้มีวิทยากรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่บ้านนาน้ าชุ่ม  
          เลขานุการนายกฯ หากท่านใดสนใจขอเชิญนะครับ 
 
         นายบุญชัย ฝ้ายขาว ยังไม่ได้ตอบค าถามท่ีว่าจะด าเนินจัดซื้อขยะวันไหนครับ 
         ผู้ใหญ่บ้านม. 4 
 
          นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์ สัปดาห์หน้าจะด าเนินการคัดเลือกกรรมการแล้ว คงต้องรอไปศึกษาดูงานก่อน     
          หัวหน้าส านักปลัด  แล้วค่อยจะด าเนินการจัดซื้อขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเก็บขยะไว้
     ก่อนนะค่ะ 

 นายสะเปญ ทองสุขโข มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
          ประธานสภา  ณ ตอนนี้ เป็นเวลา 16.30 นาฬิกาแล้ว เราก็ได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาอัน
    สมควรแล้วหากไม่มีแล้ว หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุม 
 

 เลิกประชุม เวลา 16.๓๐ น.       
        

                      ลงชื่อ                                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายบรรเลง  ภูทัด) 

          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๒ 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

                               ลงชื่อ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายสะเปญ  ทองสุขโข) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลต าบลบ้านโคก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 1 วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕61 และขอรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ
ประชุมดังกล่าวทุกประการ 

 ลงชื่อ                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายชัยวัฒน์   เประกันยา) 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 
 

    ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นางวันเพ็ญ  แก่นท้าว) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 

 
               ลงชื่อ                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                            (นายสมศักดิ์   ดวงภักดี) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 


